

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – จ.ประจวบคีรีขันธ์)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๔.๑๕ – ๑๖.๒๕ น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสมิทร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ. – จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้ให้แนวทางในเรื่องการทำงานสนองพระราชดำริร่วมกับ อบต./เทศบาลตำบล โดยหาต้นทุนทางทรัพยากรที่มีศักยภาพภายใต้ท้องถิ่นของตนเอง โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด เช่น หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน และทาง อพ.สธ. จะช่วยในเรื่องโปรแกรมฐานข้อมูลและฝึกอบรมการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยใช้ใบงาน ๙ ที่ทาง อพ.สธ. จัดทำขึ้น และให้เยาวชนชุมชน โรงเรียนในท้องถิ่น เป็นกำลังในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในเรื่อง “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ซึ่ง อพ.สธ. สนับสนุนให้มี “การขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น” เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล” และเสนอโปรแกรมระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. โดยสามารถเข้ามารับการอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ได้แนะนำให้ทางจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล สมัครเข้ามาร่วมสนองพระราชดำริในเรื่องการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนให้โรงเรียนภายในจังหวัดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นกำลังให้กับทาง อบต. ในการดำเนินงานสนองพระราชดำรินามของจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เชื้อนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประมวลภาพกิจกรรม

